

CHỈ THỊ

Về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, với sự xuất hiện của biến chủng Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, chu kỳ lây nhiễm rút ngắn chỉ 2 - 3 ngày, dịch có xu hướng lây lan rất nhanh. Các tỉnh thành giáp ranh với Đồng Nai đều ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng rất cao như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát, khống chế có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân; ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và nhân dân quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp sau:

1. Áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh **trong 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 09/07/2021** theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, áp cách ly với ấp, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

2. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng hóa thiết yếu khác, cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các cơ sở nêu tại mục 4 của Chỉ thị này.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

3. Tạm dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với chợ đầu mối, chợ truyền thống nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì tạm đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắc phục.

Tạm dừng hoạt động bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh. Các dịch vụ ăn uống không bán tại chỗ, chỉ phục vụ mang về; mỗi đợt giao dịch mua bán không tập trung quá 02 người.

4. Nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện, nước, nhiên liệu, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ, khám chữa bệnh (trừ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ) được tiếp tục hoạt động.

Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch:

a) Thực hiện nghiêm 5K, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp.

c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động.

d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên.

5. Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021. Từng cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch đối với người ra vào trụ sở. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh tại công sở.

6. Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (chỉ tiếp nhận hồ sơ Khai tử) và Bộ phận Một cửa tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. Chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cá nhân, tổ chức liên hệ Tổng đài Dịch vụ công tỉnh (0251.1022) để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện.

7. Sở Giao thông vận tải.

Dừng các hoạt động vận chuyển khách công cộng trên địa bàn tỉnh bao gồm: hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy (bến đò ngang, bến đò dọc), vận chuyển khách bằng đường bộ (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe